
สรุปผลการประชุม 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรยีนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 

ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งที่ ๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

_____________________ 
 
 คณะอนุกรรมาธิการศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค  
ในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาและติดตาม
ความคืบหน้าแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศาลปกครองมีค าพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุด  
เพ่ือป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน 

ตามที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากค าสั่งศาลปกครอง 
กรณีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดเป็นโมฆะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจาก 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการยังไม่เสร็จสิ้นและยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติม ที่ประชุม  
จึงมีมติเห็นควรให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจาก
การประชุมดังกล่าว สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 ผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้พักอาศัย รวมทั้งนิติบุคคลของอาคารชุดต้องการทราบความคืบหน้า 
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาทางเข้า - ออก อาคารชุด รวมถึงมาตรการเยียวยาเจ้าของร่วม 
หากศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และได้มีข้ อเสนอแนะ 
เพื่อด าเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าของร่วมในระหว่างรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนี้ 
 ๑. ให้หน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทางเข้า  -  ออก  
ของอาคารชุดให้ถูกต้องตามกฎหมาย และพิจารณามาตรการชดเชยหรือเยียวยาความเสียหาย 
กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยไม่ต้องรอค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  
 ๒. ให้เจ้าของร่วมสามารถเสนอขายห้องชุดคืนให้แก่โครงการ โดยโครงการต้องตกลงคืนเงิน  
ที่ได้รับช าระไว้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย นับตั้งแต่วนัที่ได้รับเงินจากเจ้าของร่วม หรือเปลี่ยนเป็นห้องชุดอื่น ๆ 
ในโครงการของบริษัทเดียวกัน โดยพิจารณาส่วนต่างของราคา และทางโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
 ๓. ให้เจ้าของโครงการอาคารชุดจัดท าบันทึกข้อตกลงเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของร่วม 
รวมถึงผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของเดิม 

ซึ่งผู้แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาคารชุด ได้ชี้แจงว่า หลังจากที่มีค าพิพากษา 
ของศาลปกครองชั้นต้น บริษัทฯ ได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางเข้า-ออก อาคารชุด
เป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีการเสนอขายที่ดินให้แก่โครงการ แต่ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ตุลาการ 
ผู้แถลงคดีของศาลปกครองสูงสุดได้ให้ความเห็นว่า การด าเนินการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทยที่อนุญาตให้โครงการอาคารชุดใช้ที่ดินที่มีการเวนคืนเป็นทางเข้า-ออกอาคาร เป็นการ
ด าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย และเห็นควรพิพากษายกฟ้อง ดังนั้น บริษัทฯ ขอรอฟังผลค าพิพากษา 
ของศาลปกครองสูงสุดเสียก่อนและจะพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 

 



- ๒ - 
 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เจ้าของโครงการอาคารชุดด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยในเรื่อง 
ของการชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในกรณีนี้ และด าเนินการแก้ไขปัญหาทางเข้า - ออก 
ของอาคารชุดให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหากสามารถตกลงเจรจากันได้ก่อนมีค าพิพากษาของ 
ศาลปกครองสูงสุด ก็ขอให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณาถอนฟ้องเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย 
ของเจ้าของร่วมได้อีกทางหนึ่ง 

เรื่องอื่น ๆ  
๑. ที่ประชุมได้พิจารณากรณีผู้เสนอเรื่องในวาระการพิจารณากรณีหมู่บ้านจัดสรรมีความช ารุด

บกพร่อง รวมทั้งสาธารณูปโภคไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยมีหนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินการแก้ไข นั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการมีมติให้มีหนังสือไปยังผู้อ านวยการเขตลาดกระบัง 
และกรรมการผู้จัดการบริษัทรับเหมาสร้างบ้านหมู่บ้านจัดสรร พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ 
ผู้เสนอเรื่อง โดยเจรจาไกล่เกลี่ยจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งลงพ้ืนที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ความช ารุดบกพร่องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง และแจ้งผลการด าเนินการ  
มายังคณะกรรมาธิการ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๒. ที่ประชุมได้พิจารณากรณีผู้เสนอเรื่องในวาระการพิจารณาการขออนุญาตใช้เครื่องหมาย 
ฮาลาล โดยผู้เสนอเรื่องมีหนังสือสอบถามการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการที่ยังไม่เสร็จสิ้นนั้น  
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากการประชุมที่ผ่านมาได้พิจารณาศึกษา รับฟังข้อมูล 
และความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งจากการพิจารณาพบว่า กระบวนการ
พิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  
หรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการท าการประทับ หรือแสดงเครื่องหมาย 
ฮาลาลบนสลากสินค้าหรือกิจการใด ๆ จะต้องมีการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด โดยวัตถุประสงค์ 
ในการขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลของผู้ประกอบการ เป็นการให้ผู้ซื้อสินค้าซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม
เกิดความมั่นใจในการอุปโภคบริโภคสินค้าและอาหารหรือบริการต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการ
ยังมีข้อสังเกตว่า การก าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายฮาลาลอาจเป็นการขัดต่อเสรีภาพ 
ทางการค้า ซึ่งผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่มีเครื่องหมายฮาลาลได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว 
ที่ประชุมจึงมีมติให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้เสนอเรื่องเพื่อทราบต่อไป 

 
นางสาวธยานี  ไทยเจริญ 
วิทยากรปฏิบตัิการ 
ผู้สรุปผลการประชุม 

 
นายปริพันธ์  โตอดิเพทย์ 
ผู้บังคบับญัชากลุม่งานคณะกรรมาธกิารการคุม้ครองผู้บริโภค 
ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม 

 

 

 


